
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 2/๒๕67 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม ๒๕๖7  เวลา  09.30 น. 

ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) ชั้น 2 
 

ผู้เข้าประชุม         
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 

                                                          การศึกษา 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย          กรรมการ 
                                                 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา          กรรมการ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์                      กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคม ี                       กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์     ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์               กรรมการ   
                                                         วิทยาการค านวณ    
9. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์            กรรมการ 
 

10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      กรรมการ          
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมล อยู่สุข       ประธานหลักสูตรสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์       กรรมการ 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์           กรรมการ 
                                                              และสถิติประยุกต์    
13. อาจารย์กานต์ แย้มพงษ์       ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา                  กรรมการ   
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร            ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย      กรรมการ 
15. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ                                ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
16. นางสาวศิรดา แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดี                               เลขานุการ 
17. นางลักษณ์คณา  กิจจรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา      
2. อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์        อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและ         
                                                         การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนาวรรณ พิณเวศน์     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร   
                                                         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา       รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ            ไปราชการ 

                                                         สัมพันธ์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี          ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา       ติดภารกิจ   
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและ    ติดภารกิจ   
                                                         การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรทวี  กองร้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร   ติดภารกิจ   
                                                         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานกล่าวเปิดการ

ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                         1.1 การออกหนังสือรับรอง 

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม แจ้งการออกหนังสือ
รับรอง สามารถขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบ 
E-Docs และสามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้ด้วยตนเอง รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบ       

           มติที่ประชุม รับทราบ 
 

        1.2 โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 
                      รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งโครงการปีใหม่
ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 จัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยมีพิธีสงฆ์และกิจกรรมการ
แข่งขันและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในการแต่งกายสีสันสดใส สไตล์ด าดง รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
                      มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                           1.3 แจ้งอาจารย์ที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน 
                                  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งแจ้งอาจารย์ที่
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน 
คือ นายสุวัฒน์ ศิริแก่นทราย เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ    
    
              มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                           1.4 ความก้าวหน้าการรับรองสถาบันการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งความก้าวหน้า
การรับรองสถาบันการศึกษา ขั้นแรกได้ผ่านกระบวนการพิจารณาเล่มหลักสูตรจากคณะอนุกรมการการ
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ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ขั้นต่อไปคือการลงตรวจสถานที่เพ่ือดูความพร้อมในเรื่องห้องเรียนทฤษฎี 
ห้องเรียนปฏิบัติ อุปกรณ์การเรียน คลินิกการแพทย์แผนไทย และหน่วยงานที่ให้การรับรองฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฯลฯ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

 
              มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
              นางสาวศิรดา แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 และขอความ
อนุเคราะห์ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

                       มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง วาระการประชุมครั้งที่ 1/2567 
                        

            3.1 ความคืบหน้าของการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารสิรินธร
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ แจ้งความ
คืบหน้าของการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารสิรินธร ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาไปแล้วกว่า 80%  และได้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2567 ของ Bio Safety จ านวน 5,000,000 
บาท มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุขเกษม เป็นผู้ดูแล โดยมีขั้นตอนการท างานดังต่อไปนี้ 1. การ
ก าหนดแบบแปลน 2. การก าหนด TOR 3. การก าหนดราคากลาง 4. ขั้นตอนการควบคุมงาน จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบ   

     
                   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                      3.2 การส่งผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว 
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในแจ้งการส่งผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ โดยผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จากเดิมจ านวน 5 เรื่อง เพ่ิมเป็น 6 เรื่อง เรื่องการ
ประยุกต์ใช้ในค่า PM2.5 Scopus Q4 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
          มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
                       3.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมุนเวียนการรับผิดชอบอาคารสถานที่ของพ่อบ้าน
และแม่บ้าน 
                             รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหมุนเวียนการรับผิดชอบอาคารสถานที่ของพ่อบ้านและแม่บ้านโดยมีข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ประจ าอาคารดังต่อไปนี้ 
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1. อาคารคณะวิทยาศาสตร์หลังใหม่ ผู้รับผิดชอบ นางสาวปนัดดา เอ่ียมสะอาด 
และนางน้ าเพชร ทาทอน รับผิดชอบการท าความสะอาดดี เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

2. อาคารสิรินธร อาคารเป่าแก้ว อาคารปฏิบัติการ  ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุกลาบ 
ทูลตา และนางสาวทองปาน ไทยช้อย ขอห้องพักและห้องเก็บอุปกรณ ์ทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี ได้แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
อาคารหากแล้วเสร็จจะมีห้องพักของแม่บ้านและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ 

3. อาคาร 4 ผู้รับผิดชอบ นางลัดดา แก้วท้วม รับผิดชอบการท าความสะอาดดี 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. พ่อบ้านจะมีตารางหมุนเวียนการรับผิดชอบของแต่ละอาคารตามวันต่าง ๆ และ
ให้ประจ าทุกวันทุกวัน ดังนี้ วันจันทร์อาคารสิรินธร , วันอังคาร                   คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) ,วันพุธ อาคารแพทย์แผนไทย , 
วันพฤหัสบดี อาคาร 4 ,วันศุกร์ อาคารปฏิบัติการ และอาคารเป่าแก้ว จึงเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
                       มติที่ประชุม รับทราบและขอให้สาขาวิชาที่เก่ียวข้องช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 

3.4  พิจารณาจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงและปัญหาการออกแนะแนว 
        รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งพิจารณาจ านวน
นักศึกษาที่ลดลงและปัญหาการออกแนะแนว จากการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
    1. ให้คณะกรรมการบริหารคณะฯเสนอผู้ รับผิดชอบการออก แ นะแนว
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับคณะ ยังไม่มีคณะกรมมการท่านใดเสนอผู้รับผิดชอบการออกแนะแนว 
      2. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินโครงการ
ออกประชาสัมพันธ์การออกแนะแนวของหลักสูตรและควรลดภาระงานอื่น จะมีการวางแผนการออกแนะแนว
ในเทอม 2/2567 เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการออกแนะแนว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
           มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพ์พันธุ์ เปลี่ยนต าแหน่งจากเดิมรองคณบดีฝ่าย
วิจัย เป็น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว เปลี่ยนต าแหน่งจากเดิมรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานตามที่คณบดีมอบหมาย 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       4.1 แผนสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งแผนสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 ส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ลงพื้นที่ 11 อ าเภอ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

ระยะที่ 2 โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก” 

 
ระยะที่ 3 ประชุม/ติดตาม นักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจาก

แหล่งทุนภายนอก 
 
                   รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ      
  

                  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 รายงานผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
                            รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งรายงานผลการจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยจัดขั้นในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ไปแล้วนั้น โดยมีผู้ร่วมเสนองานวิจัย 
จ านวน 110 เรื่อง ได้งบประมาณท้ังหมด 164,000 บาท หักเข้ามหาวิทยาลัยฯ 20 % คงเหลือ 131,200 
บาท จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ      
                   มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

    4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
เพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก” 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก”  
จึงขอประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมอบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสีทอง วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีบ พืชทองหลาง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 
2567 สอบถามรายละเอียดได้ท่ีนางสาวสุกัญญา ทับทอง จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ       

 
                    มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

                          4.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2                      
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 ให้หลักสูตรด าเนินการงบแผ่นดิน 
งบบ ารุงการศึกษา งบกศ.ปช. ให้ตรงตามไตรมาส และงบประมาณแผ่นดินในงบประมาณส่วนที่เหลืออีก                      
30 % ทางกองนโยบายและแผนด าเนินการให้ใช้งบประมาณส่วนที่เหลือเมื่อไรทางคณะฯจะด าเนินการแจ้งไป
ยังหลักสูตรอีกครั้ง จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 

                     มติที่ประชุม  รับทราบ 
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                           4.5 ขอสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
                        รองศาสตราจารย์ ดร .กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งขอสมัคร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครูที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 1 ทีม 
ไม่เกิน 2 ทีมต่อ 1 โรงเรียน เข้าร่วมเขียนโครงการร่างแผนธุรกิจออนไซต์ และอบรมออนไลน์ 1 ครั้ง คัดเลือก
ขนาดโรงเรียนละ 5 ทีม ไปน าเสนอรอบ Pithching โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่นางสาวสุนิต สร้อยทอง 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ชิงเงินรางวัล 25,000 บาท จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
                         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  4.6 แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 
                        รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งผลการคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ  
ได้ขอให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เสนอชื่อนิสิต นักศึกษาและบัณฑิตที่สมควรได้รับรางวัลของมูลนิธิเป็นรางวัล
เข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการเรียนด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา คิดเป็นอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป                          
มีนักศึกษาทึ่ได้รับรางวัล จ านวน 1 ท่าน คือนางสาวปัณณพร วุธนู นักศึกษาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ      
  
                       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
                            4.7 แจ้งประเมินคุณภาพต าราก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา แจ้งประเมินคุณภาพต าราก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ   
โพนแก้ว ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพต ารา จ านวน 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ 
อินจันทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ      
  
                       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
                             4.8 ติดตามการด าเนินงานและรายงานผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญเพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้  STAKEHOLDERS  NEED   ของหลักสูตรสาขาวิชา 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา แจ้งติดตามการด าเนินงานและรายงานผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญเพ่ือ
ก าหนดผลการเรียนรู้  STAKEHOLDERS  NEED ของหลักสูตรสาขาวิชา ขอเชิญชวนหลักสูตรสาขาวิชาจัดท า 
เป็น Plo ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  
Outcome – based Education (OBE)  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ      
   
                       มติที่ประชุม  รับทราบ  
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                         4.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนและการน าไปใช้ (AUN-QA) 
                      รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนและ
การน าไปใช้ (AUN-QA) จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 เมษายน 2567 ณ หอประชุมประกายทอง โดย ดร.พฤฒินันท์ 
สุฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเข้าร่วมอบรมในวัน
ดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ      
   
                       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                      5.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2566 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งพิจารณา
รายงานผลการด าเนินโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566  โดยได้ด าเนินการตามแผน 
จ านวน 8 โครงการ ตามกรอบมาตรฐานคคุณวุฒิ ทั้ง 5 ด้าน และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
              มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2566 ตามเสนอ 
 
  5.2 พิจารณาการขอขยายจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
             รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งพิจารณาการขอขยาย
จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอสอบถามการ
ขยายจ านวนการรับนักศึกษา ทางประธานหลักสูตรสาขาวิชาได้แจ้งในที่ประชุมสอบถามไปยังสภาวิชาชีพและ
ต้องท าให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร ในเรื่องของการขยายจ านวนนักศึกษา  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
 
           มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหารือการขอขยายจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
และแจ้งที่คณะฯเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
     
            5.3 พิจารณาการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ภาค กศปช. 
                            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งพิจารณาการขอ
ขยายจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอสอบถาม
การขยายจ านวนการรับนักศึกษา ทางประธานหลักสูตรสาขาวิชาได้แจ้งในที่ประชุมสอบถามไปยังสภาวิชาชีพ
และต้องท าให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร ในเรื่องของการขยายจ านวนนักศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 2/๒๕๖7  หน้า 8 

 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหารือการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภาค กศ.ปช.  
และแจ้งที่คณะฯเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                        5.4 พิจารณาเกณฑ์การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนสายวิชาการ 
                              รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนสายวิชาการ ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  เกณฑ์การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนสายวิชาการตามเสนอ                             
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

     6.1 การจัดโครงการปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ แจ้งการจัดโครงการปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาใดที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมนั้นให้หลักสูตรสาขาวิชาเตรียมอาหารว่างและ
อาหารกลางวันให้กับนักศึกษาของท่านเอง ส่วนวันและเวลาในการจัดกิจกรรมนั้นทางผู้จัดโครงการจะแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบอีกครั้ง จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
   มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น.                                                                         
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                            

                 
 
 
(นางลักษณ์คณา  กิจจรัส)                                                           

              จดรายงานการประชุม  
 

                                                                                         
                                                                                          (นางสาวศิรดา แสงนก) 
                                                                                         หัวหน้าส านักงานคณบดี                                                                                                                                                     

                                                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                              
                                                                                                                                                                   
                                

 


